

NGÀY LÀM VIỆC THỨ TƯ...

(Tiếp theo trang 1)

khác nhau của dự án Luật Tố cáo (sửa đổi). Trong quá trình thảo luận đã có 23 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến và 9 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu tranh luận. Các đại biểu Quốc hội cơ bản tán thành nhiều nội dung đã được chỉnh lý thể hiện trong dự thảo Luật đồng thời đóng góp ý kiến cụ thể về các vấn đề: hình thức tố cáo; quyền, nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo và người giải quyết tố cáo; bảo vệ người tố cáo và các vấn đề khác. Đại biểu Bùi Quốc Phòng (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình) phát biểu tham luận về một số

điểm của dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi). Ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã báo cáo, cung cấp thêm thông tin, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, các đại biểu Quốc hội nghe ông Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Cảnh tranh (sửa đổi). Sau đó, các đại biểu

Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cảnh tranh (sửa đổi). Trong quá trình thảo luận đã có 18 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến cơ bản tán thành với báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật đồng thời đóng góp ý kiến về các vấn đề: phạm vi điều chỉnh; áp dụng pháp luật về tranh tụng; bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật; tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Cảnh tranh quốc gia, cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh và một số vấn đề khác. Ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã báo cáo, làm rõ một số vấn đề các đại biểu Quốc hội nêu.



Đại biểu Bùi Quốc Phòng (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình) phát biểu tại hội trường.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Quy chế hoạt động, quy chế phối hợp quản lý nhà nước tại khu kinh tế và các KCN tỉnh gồm 3 chương, 22 điều, quy định trách nhiệm phối hợp của các bên liên quan trong việc xây dựng và phát triển khu kinh tế, KCN về quản lý đầu tư, quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, quản lý đất đai... Theo đó, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước trong khu kinh tế về các KCN theo chức năng, nhiệm vụ được giao và phân cấp, ủy quyền. Các lĩnh vực còn lại sẽ do các sở, ngành của tỉnh, UBND các huyện tiếp tục quản lý theo thẩm quyền hoặc phối hợp với

Ban Quản lý để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Theo báo cáo của Sở Công Thương, trong tổng số 11 KCN, 50 CCN được quy hoạch đến nay đã có 6 KCN, 20 CCN có nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng, trong đó 4 KCN, 11 CCN có chủ đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư, còn 2 KCN, 9 CCN có nhà đầu tư đăng ký đầu tư và được UBND tỉnh chấp thuận cho nghiên cứu dự án. Vương mặc của nhà đầu tư hiện nay chủ yếu là do công tác đến bù giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn, phức tạp, chưa nhận được sự đồng thuận với nhân dân có đất bị thu hồi nên một số dự án đầu tư hạ tầng bị chậm tiến độ. Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND

tỉnh đánh giá cao sự phối hợp của các sở, ngành trong việc đóng góp vào dự thảo quy chế. Đồng chí đề nghị Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tiếp thu ý kiến của các sở, ngành hoàn chỉnh quy chế hoạt động, trong đó bám vào chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng đơn vị để tổ chức thực hiện. Trước mắt, Ban Quản lý cần tập trung quản lý tốt các khu, CCN trên địa bàn tỉnh. Đối với một số ý kiến chưa nhất quán, các đơn vị kiến nghị cần thống nhất, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo tỉnh để kịp thời chỉ đạo. Về tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, CCN, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu các huyện cần rà soát lại để điều chỉnh, bổ sung quy hoạch CCN. Đối với các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng phải đề ra kế hoạch chi tiết công việc và tiến độ đầu tư hạ tầng theo tháng để Sở Công

Thương và Ban Quản lý tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Giao Sở Công Thương chủ trì nắm bắt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong CCN và Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp nhất quán, các đơn vị kiến nghị tiếp thu hạ tầng vào các KCN. Thương và Ban Quản lý tổng ngày 29/9/2008. Trong đó có một số hạng mục của dự án được Chính phủ giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 3 làm chủ đầu tư. Đến nay, các hạng mục thuộc dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình đã và đang được gấp rút thi công, phấn đấu hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư. Ngoài ra, đơn vị cần tập trung phương tiện, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, phương tiện, nhân lực thi công bảo đảm an toàn lao động, phòng, chống cháy, nổ, phấn đấu hoàn thành các hạng mục của dự án theo kế hoạch để sớm vận hành Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.

TIẾP NHẬN 800 TRIỆU ĐỒNG...

(Tiếp theo trang 1)

cho các vận động viên nòng cốt trong diện quy hoạch tham gia thi đấu Đại hội, tổ chức 1 đợt tập huấn nước ngoài đối với vận động viên môn đua thuyền, 15 vận động viên được triệu tập tại các đội tuyển, tuyển trẻ quốc gia; tổ chức tập huấn và thi đấu 9 giải quốc gia, 4 giải quốc tế. Kết quả, giải quốc gia đạt 34 huy chương các loại (10 huy chương vàng, 13 huy chương bạc, 11 huy chương đồng); giải quốc tế đạt 8 huy chương gồm 6 vàng, 2 bạc. Đội bóng chuyền nữ dự giải vô địch các đội mạnh toàn quốc tại Hải Dương xếp thứ 5 trên 10 đội. Phát biểu tại hội nghị, đồng

chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả Trung tâm Huấn luyện thể thao thể thao đạt được trong thời gian qua. Để đạt kết quả cao tại Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII và hoàn thành chỉ tiêu đề ra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên Trung tâm tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào thi đua, nỗ lực tập luyện để mang thành tích cao về cho tỉnh nhà; đề nghị ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trang bị đầy đủ trang thiết bị thi đấu, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các vận

động viên; tham mưu UBND tỉnh các chính sách đãi ngộ, khen thưởng cho các vận động viên có thành tích xuất sắc; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa, huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển sự nghiệp thể dục thể thao góp phần đưa Thái Bình là tỉnh có phong trào thể thao mạnh của cả nước. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn các nhà tài trợ tiếp tục quan tâm đến hoạt động thể dục thể thao, nhất là thể thao thành tích cao của tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp nhận 800 triệu đồng từ các nhà tài trợ và trao giấy chứng nhận tài trợ cho các doanh nghiệp.

187 CHÙA ĐẠT DANH HIỆU...

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước xây dựng "Chùa cảnh 4 gương mẫu". Đồng chí đề nghị các chức sắc, chức việc, Phật tử nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, trọng tâm là phong trào xây dựng "Chùa cảnh 4 gương mẫu"; phát huy thế mạnh của từng địa phương và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Bà con Phật tử tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các làng nghề truyền thống đồng thời mở mang những nghề mới để tăng thu nhập. Ủy ban MTTQ từ tỉnh đến cơ sở kịp thời nắm bắt tình hình, đời sống vật chất, tinh thần của Phật tử, thường xuyên phân ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của bà con với cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần tạo sự gắn kết và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các Phật tử trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, 8 tập thể, 10 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 7 tập thể, 7 cá nhân được Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen vì đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua; 187 chùa được Ủy ban MTTQ tỉnh trao giấy chứng nhận đạt danh hiệu "Chùa cảnh 4 gương mẫu" giai đoạn 2013 - 2017.

Khởi tố đối tượng chiếm đoạt tài khoản facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đánh cắp mật khẩu mạng xã hội facebook của người khác, sau đó các đối tượng lừa đảo để chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng trăm triệu đồng. Ngày 14/5/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Quang Luật, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Khoản 2, Điều 174, Bộ luật Hình sự. Trước đó, từ đầu tháng 3/2018, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh tiếp nhận đơn trình báo của một số công dân trên địa bàn tỉnh liên quan đến hành vi bị một số đối tượng chiếm đoạt quyền sử dụng facebook của bạn bè, người thân và thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó có bà Lê Thị Ngân trú tại xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư có đơn trình báo lên Cơ quan Cảnh sát điều tra về việc mình bị mất số tiền 54 triệu đồng khi chuyển vào số tài khoản 107868066696, Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Vĩnh Phúc. Số tiền được chuyển do bà Lê Thị Ngân đã nghe theo tài khoản facebook "Thanh Xuân" (là facebook mà con gái bà Ngân vẫn dùng để liên lạc với mẹ trong quá trình sống và lao động tại Nhật Bản). Nhận định đây là loại tội

phạm mới với thủ đoạn rất tinh vi, sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, được sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã lập vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Quang Luật, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị để điều tra làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bùi Quang Luật đã khai nhận: Khoảng cuối tháng 2/2018, Luật đã tìm các tài khoản facebook cá nhân ở trang facebook của cộng đồng người

Việt Nam sống và lao động tại Nhật Bản với mục đích chiếm đoạt tài khoản facebook để đi lừa đảo. Phương thức tiến hành hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, được sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập Bùi Quang Luật, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị để điều tra làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bùi Quang Luật đã khai nhận: Khoảng cuối tháng 2/2018, Luật đã tìm các tài khoản facebook cá nhân ở trang facebook của cộng đồng người

"Nguyễn Văn Linh". Luật đóng vai "Đức Tiến" để nhắn tin với "Nguyễn Văn Linh" nhờ mở một tài khoản ngân hàng mang tên của "Nguyễn Văn Linh" nhưng phải đăng ký dịch vụ internet banking (dịch vụ điều khiển các hoạt động giao dịch của tài khoản ngân hàng thông qua số điện thoại) sử dụng số điện thoại Luật cung cấp là số 0931993056 và nói mục đích để chuyển tiền về cho gia đình ở Việt Nam. Do tin tưởng "Đức Tiến" đứng là họ hàng của mình nên "Nguyễn Văn Linh" đã đồng ý làm theo, ra Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Vĩnh Thuận (Vĩnh Phúc) để mở tài khoản mang tên mình và đăng ký dịch vụ internet banking sử dụng số 0931993056. "Nguyễn Văn Linh" nhắn toàn bộ thông

tin cần thiết để sử dụng dịch vụ internet banking cho tài khoản "Đức Tiến" mà Luật đã chiếm đoạt. Lúc này, Luật đã có quyền sử dụng một tài khoản ở Ngân hàng VietinBank mang tên Nguyễn Văn Linh thông qua số 0931993056. Cũng với thủ đoạn trên, khoảng đầu tháng 3/2018 Bùi Quang Luật đã chiếm đoạt thành công tài khoản facebook "Thanh Xuân" để lừa đảo tài khoản facebook "Thủy Ngân" với số tiền 54 triệu đồng. Toàn bộ số tiền sau khi chiếm đoạt được Bùi Quang Luật đã tiêu xài vào mục đích cá nhân. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Quang Luật và tiếp tục điều tra mở rộng. Để tránh trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo qua mạng xã hội, tin nhắn..., Cơ quan Cảnh sát điều tra khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác và hãy bỏ qua những tin nhắn rác, tin nhắn qua..., không nên tiết lộ địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh và tên tuổi thật của mình trên các trang mạng xã hội; không bấm vào các đường link lạ, những trang không rõ nguồn gốc; không trao đổi thông tin quan trọng như mật khẩu email, thông tin tài khoản ngân hàng... qua mạng xã hội. Với những trao đổi mua bán, chuyển tiền cần phải trực tiếp và cần có những xác thực thông tin cụ thể, rõ ràng. Khi có số điện thoại lạ gọi đến yêu cầu chuyển tiền hoặc giao dịch không rõ ràng... thì thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra để xác minh làm rõ. BINH VĂN (Công an tỉnh)



Đối tượng Bùi Quang Luật và tang vật tại Cơ quan Cảnh sát điều tra.

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 24/5, Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn. Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn; Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn; Nông Thị Lâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm về một số hoạt động, công tác của HĐND tỉnh, trọng tâm là việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh và giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Theo đó, đối với HĐND tỉnh Lạng Sơn, việc xem xét các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh được Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ, căn cứ các quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình nội dung cần phải xin ý kiến gửi Thường trực HĐND tỉnh. Đối với những nội dung lớn, quan trọng, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức phiên họp bao gồm các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh để tham gia ý kiến về các vấn đề kinh tế - xã hội ở địa phương. Riêng những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp có nội dung cấp thiết cần phải có ý kiến gấp, Thường trực HĐND tỉnh phân công các ban HĐND tỉnh tham mưu nội dung theo lĩnh vực ban phụ trách, trên cơ sở Văn phòng HĐND tỉnh tổng hợp, xin ý kiến các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh để thống nhất trước khi trình Thường trực HĐND tỉnh quyết định, không chờ phiên họp thường kỳ của HĐND tỉnh để bảo đảm tính kịp thời. Về giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo việc tổ chức tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan xem xét, giải quyết; UBND tỉnh chỉ đạo việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát và báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và trình kỳ họp HĐND tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn đối với Đoàn công tác. Đồng chí nhấn mạnh, trong quá trình hoạt động của HĐND tỉnh còn nhiều vướng mắc liên quan đến thẩm quyền của HĐND trong việc xử lý những vấn đề phát sinh đột xuất giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh, việc thẩm tra của các ban HĐND tỉnh... Do đó, đồng chí mong muốn được trao đổi, học tập những kinh nghiệm hay của Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn trong việc giải quyết những vấn đề còn phát sinh, vướng mắc trong hoạt động của HĐND tỉnh. Đồng chí cũng mong muốn qua buổi làm việc sẽ góp phần thắt chặt quan hệ đoàn kết giữa hai tỉnh Thái Bình - Lạng Sơn nói chung, giữa Thường trực HĐND hai tỉnh nói riêng.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn bày tỏ vui mừng được đón Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình đến thăm, làm việc, trao đổi kinh nghiệm. Đồng chí chia sẻ một số thông tin tới Đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Lạng Sơn đồng thời nhấn mạnh Lạng Sơn và Thái Bình đã có bề dày trong mối quan hệ trong nhiều năm nay, đồng chí rất ấn tượng với những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của Thái Bình, nhất là trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng chí khẳng định các nội dung trao đổi tại buổi làm việc rất ý nghĩa và bổ ích đối với Thường trực HĐND hai tỉnh, hai bên đã học hỏi được những kinh nghiệm hay của nhau để cùng xem xét, vận dụng vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh. BINH QUANG

PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG...

(Tiếp theo trang 1)

có sự tham gia của trẻ em và các hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa dịp hè. Tại buổi lễ, học sinh 3 trường tiểu học của thành phố Thái Bình tham gia giao lưu thi diễn đàn với chủ đề "Vi cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số". Những chủ đề về phòng tránh xâm hại tình dục, bắt cóc, buôn bán trẻ em trong thế giới công nghệ số; bảo vệ trẻ em trong thế giới game online... được các em nêu ra các tình huống và đưa ra cách xử lý phù hợp. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh thời gian qua, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng chí yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương tiếp tục quán triệt các văn bản của Nhà nước và của tỉnh về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn xã hội về tầm quan trọng của sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để can thiệp, trợ giúp kịp thời; bố trí kinh phí, huy động toàn xã hội tham gia tích cực và có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao có sự tham gia tích cực, chủ động của trẻ em. Từng địa phương, đơn vị tiến hành xây dựng kế hoạch tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em. Nhân dịp này, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tham gia ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh 900 triệu đồng. 16 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

THÔNG BÁO
TIN TRÚNG THƯỞNG XỔ SỐ MIỀN BẮC

Bộ 15 vé giải Nhất xổ số miền Bắc
Trị giá 150 triệu đồng
Mở thưởng ngày 22 tháng 5 năm 2018
Số trúng thưởng: 19024

Đã ra thưởng tại Thái Bình. Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình thông báo tới toàn thể quý khách hàng và chúc mừng quý khách hàng đã may mắn trúng thưởng. Kính mời khách hàng đến phòng xổ số các huyện hoặc Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình tại: Số 03, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình để đăng ký lĩnh thưởng.

Công ty trả thưởng nhanh gọn, đầy đủ.
Mọi thông tin cá nhân được bảo đảm bí mật khi khách hàng có yêu cầu.

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH